

Khẩn trương đối phó với dịch cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm



Lực lượng thú y viên phun hóa chất tiêu độc, khử trùng trong và ngoài khu vực chăn nuôi.

Từ cuối tháng 6/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ổ dịch cúm A/H5N6 tại xã Thụy Hồng (Thái Thụy) và xã Bình Minh (Kiến Xương). Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây lan, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống không để dịch bùng phát.

Ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên phát sinh tại gia đình ông Nguyễn Đức Thuận, thôn Lưu Đồn, xã Thụy Hồng (Thái Thụy). Ông Thuận cho biết: Đàn vịt nhà tôi có trên 700 con. Ngày 23/6, nhiều con vịt trong đàn ốm, bỏ ăn và chết không rõ nguyên nhân. Tôi nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương và được cán bộ thú y đến lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiêu hủy ngay những con vịt ốm,

chết theo quy định. Sau khi có kết quả xét nghiệm vịt chết do dương tính với cúm A/H5N6, gia đình tôi chấp hành việc tiêu hủy toàn bộ đàn vịt còn lại và thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi.

Cũng vào đầu tháng 7/2019, trên địa bàn huyện Kiến Xương phát hiện ổ dịch cúm A/H5N6 tại hai hộ chăn nuôi của xã Bình Minh và phải tiêu hủy 2.714 con gia cầm. UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương phát sinh ổ dịch tổ chức tiêu hủy ngay đàn gia cầm, thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý dịch theo quy định, trong đó tập trung khoanh vùng ổ dịch, thực hiện tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng bổ sung vắc-xin cho đàn gia cầm; tăng

cường giám sát và lấy mẫu xét nghiệm vi rút cúm trên đàn gia cầm tại các khu vực có nguy cơ cao; thành lập các chốt kiểm soát dịch động vật để kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Các địa phương trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân về tác hại và sự nguy hiểm của dịch cúm gia cầm; hướng dẫn thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống dịch cúm gia cầm, hạn chế chăn nuôi thả đồng; khi xuất hiện gia cầm chết bất thường chưa rõ nguyên nhân thì các hộ chăn nuôi phải kịp thời báo với chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Hiện nay, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh khoảng trên 13 triệu con. Thời gian qua, bệnh dịch

tả lợn châu Phi bùng phát gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, nhiều hộ chuyển sang chăn nuôi gia cầm thay thế chăn nuôi lợn khiến cho đàn gia cầm tăng mạnh. Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để chủ động phòng bệnh và kịp thời phát hiện, xử lý, khống chế sự bùng phát của dịch cúm gia cầm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, phát hiện sớm, xử lý dịch kịp thời ngay khi mới phát sinh trong diện hẹp. Thực hiện nghiêm túc quy định về khai báo dịch bệnh khi có gia cầm ốm, chết; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân giấu dịch, bán chạy làm lây lan dịch bệnh. Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm tại các vùng có nguy cơ cao như chợ, bến, bãi, các điểm thu mua, tập kết, vận chuyển gia cầm; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. Tổ chức ngay việc tiêm phòng vắc-xin cúm cho đàn gia cầm tại các địa phương; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, kinh doanh, buôn bán gia cầm tại các chợ, cơ sở ấp nở, nuôi úm gia cầm giống, bến phà, đò, cầu, nơi giáp ranh với các tỉnh; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về kiểm dịch, phòng, chống dịch bệnh trong kinh doanh, vận chuyển gia cầm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bệnh cúm gia cầm và thực hiện nghiêm túc "5 không" trong phòng, chống dịch cúm gia cầm; thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người.

QUỲNH PHỤ Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa



Nông dân xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) gieo cấy lúa mùa.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương ở Quỳnh Phụ đã gieo cấy xong, toàn huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 20/7.

Ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, Quỳnh Phụ đã chỉ đạo nông dân các địa phương khẩn trương làm đất, tập trung kết hợp vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị kỹ lúa giống để sẵn sàng gieo cấy theo lịch thời vụ. Vụ mùa năm 2019, huyện phấn đấu gieo cấy 11.500ha lúa trở lên, trong đó, các giống ngắn ngày như N97, QR1, RVT, TBR279, lúa Nhật có chất lượng cao chiếm 25 - 30% diện tích... Phấn đấu năng suất đạt trên 61 tạ/ha, sản lượng hơn 70.150 tấn.

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Phát huy những thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp, vụ mùa năm nay, Quỳnh Phụ chủ trương chỉ đạo các địa phương cấy hết diện tích, hạn chế thấp nhất diện tích bỏ ruộng hoang hóa. Thực hiện gieo cấy đúng thời vụ, mở rộng diện tích lúa cấy bằng máy, bố trí cơ cấu giống lúa, trà lúa và thời vụ gieo cấy hợp lý theo vùng quy hoạch. Nhằm tạo quỹ đất, đáp ứng yêu cầu thời vụ gieo trồng cây vụ đông, huyện phấn đấu gieo cấy trà lúa mùa cực sớm và sớm phải đạt 7.000ha trở lên, trong đó diện tích trà lúa cực sớm trên 1.500ha, phấn đấu trở trước ngày 30/8 và thu hoạch xong trước ngày 30/9.

Để dành quỹ đất cho sản xuất cây vụ đông và ẩm trà sớm, diện tích lúa tái sinh tập trung ở các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Hội, An Cầu, An Quý, An Ấp... được chỉ đạo thực hiện quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt để hạn chế sâu đục thân hai chấm di chuyển từ lúa tái sinh sang lúa mùa đại trà, dự

kiến cho thu hoạch trước ngày 31/7. Tăng tỷ lệ giống lúa chất lượng cao, tiếp tục duy trì vùng sản xuất lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, mở rộng diện tích gieo cấy lúa Nhật liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Bên cạnh đó, Quỳnh Phụ tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương tích tụ ruộng đất, cơ chế hỗ trợ sản xuất, chủ động và có kế hoạch ứng phó với bệnh lúa đốm đen và điều kiện thời tiết bất lợi trong sản xuất vụ mùa. Đặc biệt, chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ thực vật, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng các diện tích ứng dụng máy khày, cấy máy nhằm giảm chi phí đầu vào, bảo đảm thời vụ trong điều kiện thời tiết lao động nông nghiệp. Khuyến khích người dân và doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, tập trung sản xuất lớn.

Với diện tích canh tác 244,7ha, vụ mùa năm nay, xã Quỳnh Minh phấn đấu gieo cấy 110ha lúa, 70% diện tích được cấy bằng các giống lúa thuần có năng suất cao như BC15, Bắc thơm, Thiên ưu 8, N97... Ông Đặng Văn Đăng, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Nhằm tạo quỹ đất để thuận lợi cho gieo trồng và mở rộng diện tích vụ đông, Quỳnh Minh đã chỉ đạo nông dân chấp hành tốt lịch thời vụ, tập trung gieo cấy lúa mùa với các giống N87, N97, BC15. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các khâu gieo mạ, tập trung vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất... gia đình đã tập trung nhân lực tranh thủ sáng sớm trời mát, đặc biệt là thời vụ gieo cấy lúa mùa, bảo đảm kế hoạch để ra. Bà Hoàng Thị Sinh, thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao chia sẻ: Gia đình tôi cấy hơn 1 mẫu lúa mùa với các giống N87, N97, BC15. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các khâu gieo mạ, tập trung vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất... gia đình đã tập trung nhân lực tranh thủ sáng sớm trời mát, đặc biệt là thời vụ gieo cấy lúa mùa, bảo đảm kế hoạch để ra. Bà Hoàng Thị Sinh, thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao chia sẻ: Gia đình tôi cấy hơn 1 mẫu lúa mùa với các giống N87, N97, BC15. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các khâu gieo mạ, tập trung vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất... gia đình đã tập trung nhân lực tranh thủ sáng sớm trời mát, đặc biệt là thời vụ gieo cấy lúa mùa, bảo đảm kế hoạch để ra. Bà Hoàng Thị Sinh, thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao chia sẻ: Gia đình tôi cấy hơn 1 mẫu lúa mùa với các giống N87, N97, BC15. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các khâu gieo mạ, tập trung vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất... gia đình đã tập trung nhân lực tranh thủ sáng sớm trời mát, đặc biệt là thời vụ gieo cấy lúa mùa, bảo đảm kế hoạch để ra.

Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa mùa, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn sau khi cấy xong cần bám sát ruộng đồng, tập trung chăm sóc lúa, thực hiện tốt điều tiết nước, bảo vệ thực vật... để bảo đảm thắng lợi sản xuất.

TRỊNH CƯỜNG

Ông Phạm Thành Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Các địa phương phát sinh dịch cúm cần thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý ổ dịch theo phụ lục số 09 về hướng dẫn phòng, chống bệnh cúm gia cầm (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn). Trong đó, thực hiện ngay việc tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh; tiêm phòng khẩn cấp cho gia cầm khỏe mạnh tại các nơi xảy ra dịch; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tăng cường quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia cầm; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi để hạn chế mầm bệnh phát sinh.

Bà Bùi Thị Minh Thành, Phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương

Sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã Bình Minh, lực lượng chuyên môn của huyện, xã đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ số gia cầm theo quy định; tiến hành thống kê, rà soát tổng đàn gia cầm, tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch. Địa phương đã sử dụng 76 lít hóa chất và 1.650kg vôi bột để thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của hộ có gia cầm mắc bệnh, thôn có dịch và trên địa bàn xã; tiến hành tiêm phòng bao vây ổ dịch để khống chế, tránh lây lan dịch với tổng số vắc-xin đã sử dụng là 3.000 liều.

Ông Đặng Văn Tuyền, thôn Nguyễn Kinh 2, xã Minh Hưng (Kiến Xương)

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra khiến kinh tế của gia đình tôi thiệt hại rất lớn khi phải tiêu hủy đàn lợn hơn 40 con. Tôi thiết kế lại chuồng trại chuyển sang chăn nuôi gia cầm với hơn 3.000 con ngan, gà, vịt. Dịch cúm gia cầm phát sinh khiến tôi rất lo lắng, để bảo vệ đàn gia cầm tôi đã tiến hành tiêm phòng bổ sung vắc-xin cúm, chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho gia cầm, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đồng thời quản lý việc nuôi nhốt, không thả vịt ra đồng.

THANH HUYỀN

Vũ Hội (Vũ Thư) HTX NÔNG NGHIỆP XÃ VŨ HỘI Nhảy bèn đưa máy cấy xuống đồng

Vũ Hội (Vũ Thư) là xã ven thị, xã da nghề, lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp thiếu thốn nhưng mấy năm nay diện tích ruộng bỏ hoang lại giảm mạnh, tỷ lệ lúa cấy cao, lúa gieo sạ rất ít. Có được kết quả này là nhờ HTX nông nghiệp (NN) xã đã nhảy bèn, mạnh dạn đầu tư máy cấy triển khai dịch vụ cấy lúa mùa phục vụ nông dân.

Cánh đồng thôn Bình An, xã Vũ Hội ngày mùa vẫn rộn ràng như trước kia nhưng thay vì lom khom cấy lúa thủ công bà con nông dân chỉ cần đứng đầu bờ chỉ ruộng để chủ máy đến cấy, ai cũng háo hức chờ đến lượt ruộng nhà mình. Dưới ruộng, máy chạy liên tục; trên bờ, những chuyên xe mạ khày liên tục được vận chuyển để sẵn sàng cho máy cấy "ăn mạ". Ông Mai Văn Cường, thôn Bình An cho biết: Gia đình tôi có 4 sào ruộng, do vợ sức khỏe kém, chỉ có mình là lao động chính nên nhiều vụ trước cứ đến mùa cấy tôi đều lo lắng, sốt ruột vì tìm thuê người cấy rất khó khăn, chi phí lại cao, phải vất vả nhổ mạ và phục vụ cơm nước cho thợ cấy. Từ ngày HTXNN xã triển khai dịch vụ máy cấy về phục vụ bà con, vụ nào tôi cũng đăng ký cấy 100% diện tích. Thửa ruộng

gần 4 sào của gia đình nếu máy cấy cấy tay thông thường mất khoảng 1 giờ là hoàn thành, còn sử dụng máy cấy công suất lớn như ở vụ mùa này thì chỉ khoảng 30 phút là xong, rất nhanh gọn và tiết kiệm chi phí.

Để chỉ đạo sâu sát các tổ máy cấy ở từng khâu, từng việc, ông Vũ Đình Phùng, Giám đốc HTXNN xã Vũ Hội phải lần lộn trên khắp các xã đồng ruộng suốt hơn 10 ngày nắng nóng vừa qua. Vất vả và khá "oải" nhưng nhìn bà con phấn khởi trông chờ máy cấy, ông có thêm động lực cố gắng. Ông Phùng chia sẻ: Từ vụ xuân năm 2016, khi ấy toàn huyện mới chỉ có một vài cái máy cấy, tư tưởng của nông dân lại chỉ thích gieo sạ cho đỡ tốn công, thế nhưng HTXNN xã vẫn quyết định nhận hỗ trợ tư vấn 1 máy cấy và đầu tư mua thêm 1 máy cấy khác để triển khai dịch vụ cấy lúa bằng máy khày cho nông dân. Ban quản trị HTX nhận định Vũ Hội là xã da nghề, lực lượng lao động rất thiếu, dịch vụ máy cấy sẽ tạo

điều kiện và "chinh phục" được nông dân. Tuy vậy, ban đầu, các thành viên Ban quản trị HTX phải đến từng hộ, vận động một số nông dân mạnh dạn thử sử dụng dịch vụ cấy máy bằng máy khày của HTX với diện tích còn khá khiêm tốn, chỉ đạt 10 mẫu. Để thực hiện, từ trước khi vào vụ, HTX tổ chức cho nông dân đăng ký diện tích cấy, hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất, cung ứng máy khày. Tính cả chi phí sản xuất mạ và công cấy, HTX chỉ thu từ 230.000 - 250.000 đồng/sào, trong khi đó, thông thường bà con thuê lao động cấy thủ công hiện nay khoảng 300.000 - 320.000 đồng/sào. Máy cấy cấy tay đạt tiến độ trung bình từ 4 - 5 mẫu ruộng/ngày, gấp khoảng 30 - 40 lần so với lao động thủ công, nhờ đó tiết kiệm lao động và chi phí đầu tư. Đặc biệt khi cấy máy, mạ khày đã được xử lý sâu bệnh rất tốt trước khi đưa ra ruộng cấy, khoảng cách hàng sống, hàng tay của lúa đều, bảo đảm kỹ thuật, vì vậy diện tích

lúa cấy máy thường hạn chế sâu bệnh hơn so với lúa cấy thủ công, chi phí đầu tư thuốc trừ sâu giảm xuống, năng suất lúa nâng lên. Với nhiều ưu điểm hơn hẳn các phương thức sản xuất khác, dịch vụ cấy lúa bằng máy khày của HTXNN xã Vũ Hội ngày càng thu hút nông dân. Từ 10 mẫu ở vụ đầu tiên, đến vụ mùa năm 2016 đã tăng lên 30 mẫu, vụ xuân năm 2017 tăng lên 40 mẫu, vụ mùa năm 2018 đạt hơn 100 mẫu.

Vụ mùa năm nay, HTXNN xã Vũ Hội liên kết với các tổ chức, cá nhân có máy cấy trên địa bàn tỉnh đưa thêm 1 máy cấy công suất 10 - 12 mẫu/ngày xuống đồng ruộng địa phương để phục vụ đồng bào nông dân. Như vậy, ở vụ mùa này, HTX đã đưa 5 máy cấy, trong đó có 4 máy cấy cấy tay và 1 máy cấy lớn; tổng công suất cấy trung bình đạt 30 mẫu/ngày. HTX liên kết với cơ sở sản xuất mạ khày Quang Lanh (Kiến Xương) sản xuất trên 17.000 khay mạ BC15, thực hiện dịch vụ cấy

máy mạ khày được 90ha trong tổng số 324ha lúa mùa toàn xã. Nhờ triển khai dịch vụ máy cấy xuống đồng ruộng, HTX đã góp phần tích cực nâng diện tích lúa cấy lên 70% so với tổng diện tích, giảm tỷ lệ gieo thẳng của xã xuống còn 30% ở vụ mùa này. Đặc biệt, nhờ HTX triển khai dịch vụ máy cấy xuống

đồng, nhiều nông dân Vũ Hội lại mặn mà với đồng ruộng, từ đó giảm diện tích ruộng hoang hóa của xã từ 20ha năm 2016 xuống còn 10ha hiện nay. Với 5 cây lên 70% so với tổng diện tích, giảm tỷ lệ gieo thẳng của xã xuống còn 30% ở vụ mùa này. Đặc biệt, nhờ HTX triển khai dịch vụ máy cấy xuống

thiết thực cho nông dân, nhảy bèn triển khai dịch vụ cấy máy bằng mạ khày còn tạo nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ cho HTXNN xã Vũ Hội, giúp đơn vị tự tin, tự chủ về tài chính và hoạt động hiệu quả hơn.

QUỲNH LŨU



HTX nông nghiệp xã Vũ Hội liên kết đưa máy cấy công suất lớn xuống đồng ruộng phục vụ nông dân.